

**แถลงการณ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ**  
**เรื่อง อาหารเป็นพิษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร**  
**ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

ตามที่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศและครัวสวนดุสิต ได้ให้บริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายการอาหารกลางวันดังนี้

๑. ระดับบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต ประกอบด้วย ข้าวผัดไข่ใส่หมู ซุปใสมันฝรั่งใส่ไก่ และมะละกอ
๒. ระดับอนุบาลและประถม ประกอบด้วย ไข่พะองอาทิตย์ ซุปใสมันฝรั่งใส่ไก่ และมะละกอ

โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่า นักเรียนบางส่วนมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย เวียนหัว มีไข้ อาการลำไส้บิดตัว ผื่นขึ้น และในเบื้องต้นผู้ปกครองได้ดำเนินการดูแลนักเรียนที่มีอาการดังกล่าวทันทีที่โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลจากผู้ปกครอง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารครัวสวนดุสิต และคุณครู ได้ประชุมเป็นการด่วนเพื่อ หาสาเหตุที่แท้จริง กำหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือ และแนวทางการป้องกัน ตลอดจนเฝ้าติดตามประสานกับผู้ปกครองเพื่อสอบถามอาการและ เข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพื่อรับฟังข้อมูลและให้กำลังใจอย่างเต็มกำลังสามารถ

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการประชุมร่วมกับทางหน่วยงานของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กองสุขาภิบาลอาหาร กองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ ฝ่าย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต และกองโภชนาการ เพื่อประชุมหาแนวทางร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันต่อไป

จากการสอบสวนและรายงานผลจากแพทย์ โรงเรียนขอเรียนให้ทราบว่า สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในอาหารที่ปรุงไม่สุกและระยะเวลาของการดำเนินการระหว่างครัวผลิตกับนักเรียนผู้บริโภคที่อาจนานเกินไป โดยโรงเรียนและครัวผลิตได้มีการทบทวนรายการอาหารและปรับเปลี่ยนโดยทันที มีการปรับระยะเวลาระหว่างการผลิตกับการบริการให้สั้นลง และกำหนดมาตรการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทบทวนกระบวนการผลิตและการบริการทุกขั้นตอนให้สะอาดปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

ในการดูแลนักเรียนและผู้ปกครองในเบื้องต้น นอกเหนือจากการเยี่ยมเยียนจากครูประจำชั้นและทางโรงเรียนแล้ว ทางครัวสวนดุสิตได้แสดงความรับผิดชอบโดยการดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนักเรียนที่เจ็บป่วยด้วยสาเหตุนี้ทั้งหมด

โรงเรียนตระหนักดีถึงความห่วงใยของผู้ปกครองต่อนักเรียนที่มีผลกระทบในครั้งนี้ โรงเรียนและครัวสวนดุสิตรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอันเป็นที่รักของทุกท่านผู้ปกครองและคุณครู และขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะมุ่งดำเนินการอย่างดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

อนึ่ง ทางช่องทางสื่อสารโทร ๐๒-๒๔๔-๕๕๙๐ (จันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) หรือ สื่อสารกับครูประจำชั้นใช้ระบบ Microsoft Teams หรือ สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน ๐๙๒-๙๕๔-๕๖๕๖

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

